

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจา ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เดือนกันยายน 2566</p> <p>1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง</p>	<p>1. การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในฐานะหน่วยงานกลางกำกับดูแลภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน</p>	<p>จัดทำ TOR และมีการลงนามภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.</p>	<p>จัดทำร่าง TOR ที่มีความรัดกุม เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ โดยอาศัยคำปรึกษา/คำแนะนำจากผู้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ โดยเฉพาะ จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดใช้ช่องว่างเพื่อเอื้อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง</p>	<p>จัดทำร่าง TOR ที่มีความรัดกุม เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ พร้อมลงนามในวันที่ 23 พ.ค. 2565</p>



เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่คงเหลือเพิ่มเติม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>2. การจัดซื้อจัดจ้าง/ การบริหารสัญญา/การ ตรวจรับงาน ที่ไม่ เหมาะสม ทำให้การ ดำเนินงานที่ล่าช้า โดยคุณภาพ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนด</p>	<p>2. การคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในทุก ขั้นตอนที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อสอบทานในทุกขั้นตอนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. การจัดทำ Timeline เพื่อให้ ผู้บริหารกรมฯ ติดตามกำกับดูแล การทำงานของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องตามกำหนด</p> <p>4. การดำเนินกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรม/ความโปร่งใส และ เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ</p>	<p>ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>ภายในเดือน มิ.ย.-ก.ย.</p>	<p>ผู้บริหารคอยกำกับพร้อมทั้ง เน้นย้ำคณะกรรมการให้ ดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อ ระเบียบและดำเนินการจัดทำ รายงานความก้าวหน้าเพื่อ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อสอบ ทานในทุกขั้นตอนและ ตรวจสอบย้อนหลังได้</p>	<p>2.แต่งตั้ง คณะกรรมการ 3 ชุด (คกก.ร่าง TOR ,คกก.ตรวจรับพัสดุ ,คกก.จัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>3. Timeline ขั้นตอนความ คืบหน้าการทำงาน</p> <p>4.ส่งเสริม จริยธรรม/ความ โปร่งใส และ เสริมสร้างความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ</p>

